

Y án 13 năm tù đối với Nguyễn Văn Túc - đối tượng “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

Sáng ngày 14/9, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối tượng Nguyễn Văn Túc, sinh ngày 28/5/1964, quê quán và hộ khẩu thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Khoản 1, Điều 79, Bộ luật Hình sự năm 1999.



Bị cáo Nguyễn Văn Túc tại phiên tòa.

“dân chủ, nhân quyền” hòa bình để chống Đảng, chế độ cùng. Đối tượng thường xuyên sử dụng mạng internet (facebook, skype, zalo...) để liên lạc, hội luận đảng tãi các tài liệu có nội dung xấu và nhiều lần vi phạm tự đi khỏi địa phương gặp đối tượng chống đối chính trị và tham gia biểu tình tại Hà Nội, kích động người dân địa phương đi khiếu kiện... Đồng thời, Nguyễn Văn Túc còn tham gia với vai trò cầm đầu cùng một số đối tượng khác trong hội nhóm phản động như: “Hội tù nhân lương tâm”, “Phong trào chống tham nhũng”... Nguyễn Văn Túc còn tham gia tổ chức khủng bố “Việt Tân” với cương vị là Ủy viên Ban cố vấn chống tham nhũng, nhiệm vụ là phát triển lực lượng (đã kết nạp một số đối tượng trong tỉnh) để thành lập cái gọi là “Gia đình Việt Tân” tại Thái Bình.

Tháng 9/2015, “Gia đình Việt Tân” ở Thái Bình bị vô hiệu hóa, Túc chuyển sang hoạt động “Hội anh em dân chủ”. Đây là hội hoạt động trái pháp luật, mục đích của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi thể chế chính trị xã hội khác. Với những hoạt động chống phá đó, Túc đã được các đối tượng trong “Hội anh em dân chủ” tin tưởng và phân công làm trưởng nhóm tại Thái Bình, sau đó được đề cử làm Phó Ban đại diện “Hội anh em dân chủ” miền Bắc (nhiệm kỳ 2017 - 2019) và được đề cử lên chức Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội. Tháng 5/2017, Túc cùng các đối tượng trong “Hội

10/9/2008, Túc bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, sau đó bị Tòa án tối cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù và quản chế 3 năm tại địa phương. Trong thời gian chấp hành án, Túc được hỗ trợ về vật chất, kích lệ về tinh thần, nhằm tạo dựng ý làm nạc cở, để tập hợp phát triển lực lượng từ các đối tượng khiếu kiện cố chấp, tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Tháng 12/2007, Nguyễn Văn Túc tham gia tuần hành, biểu tình tại Hà Nội; trả lời phỏng vấn đài, báo nước ngoài, viết và phát tán các bài viết có nội dung xấu đăng lên mạng internet. Ngày 16/8 và 7/9/2008, Nguyễn Văn Túc cùng một số đối tượng treo khẩu hiệu và rải truyền đơn tại Hải Phòng và Hải Dương. Ngày

19 ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về tiếp tục xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, tại một số địa phương trên địa bàn huyện hiện vẫn còn tồn tại những điểm rác thải tự phát nằm lộ thiên ở các khu vực cánh đồng.

THÁI THUY CÒN NHIỀU ĐIỂM RÁC THẢI TỰ PHÁT

Thời gian qua, các cấp, các ngành huyện Thái Thụy đã tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả Công điện số 17 ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh về việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và Công điện số

Đặc biệt, tại nhiều địa phương tình trạng người dân vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định vẫn diễn ra phổ biến, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Ảnh chụp ngày 12/9/2018.

19 ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về tiếp tục xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tuy nhiên, tại một số địa phương trên địa bàn huyện hiện vẫn còn tồn tại những điểm rác thải tự phát nằm lộ thiên ở các khu vực cánh đồng.



Rác thải vứt bừa bãi tại ven đường vào Trung tâm nhiệt điện Thái Bình, thuộc địa bàn xã Thái Thọ.



Một điểm rác thải nằm lộ thiên tại khu vực cánh đồng trên địa bàn xã Thái Thọ.



Người dân vứt rác ra ven đường tỉnh 456 đoạn qua xã Thụy Phong.



Rác thải tràn ngập một đoạn kênh mương thuộc địa bàn xã Thái Giang.

TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TỈNH NGUYỆN HÈ NĂM 2018

Đoàn Thanh niên tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, tổng kết công tác đoàn - đội khởi trường năm học 2017 - 2018.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các cơ sở đoàn, hội, đội với nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực và hiệu quả. Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các chiến dịch “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”... với 335 đội hình và trên 13.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên tham gia, học sinh, sinh viên tham gia. Kết quả, trong chiến dịch thanh

niên tình nguyện hè năm 2018, toàn tỉnh có 27 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, tu sửa và xây mới 21,7km đường giao thông, xây dựng 89 bể chứa vỏ bao đựng thuốc bảo vệ thực vật, tặng 42 công trình nước sạch và 127 thiết bị điện với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Tổng kết công tác đoàn - đội khởi trường năm học 2017 - 2018, các cơ sở đoàn, đội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống cách mạng được chú trọng, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các mô hình hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập rèn luyện được phát huy và nhận được sự đồng thuận cao của đồng đảo

nhân dân. Nhiều hoạt động có ý nghĩa giáo dục, tạo sức lan tỏa thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, được dư luận đánh giá cao và khẳng định vị trí, vai trò của các cấp đoàn, đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, 3 đơn vị vinh dự nhận cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; 7 đơn vị, 106 tập thể, 115 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. Cũng tại hội nghị, Đoàn Thanh niên trị tư tưởng và giáo dục truyền thống cách mạng được chú trọng, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các mô hình hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập rèn luyện được phát huy và nhận được sự đồng thuận cao của đồng đảo

TIẾN ĐẠT

RA MẮT CÂU LẠC BỘ CÁC BẠN GÁI TIÊU BIỂU

Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Đông Hưng phối hợp với xã Thăng Long vừa tổ chức làm điểm ra mắt câu lạc bộ (CLB) các bạn gái tiêu biểu. Đây là xã đầu tiên cũng là 1 trong 4 xã làm điểm thành lập, ra mắt CLB các bạn gái tiêu biểu của huyện.

CLB được thành lập với 70 thành viên, chủ yếu là các em học sinh nữ Trường THCS Thăng Long - Hoa Lư. Các em đều có học lực khá, giỏi, là học sinh vượt khó và tiêu biểu về mọi mặt, đặc biệt đều thuộc đối tượng gia đình có 2 con gái hoặc chỉ sinh 1 con là gái.

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giới và bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của giới nữ trong gia đình và xã hội, Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Đông Hưng đã triển khai các nội dung sinh hoạt dưới nhiều hình thức như nói chuyện chuyên đề về công tác dân số; hỏi đáp tư vấn về sức khỏe sinh sản vị thành niên; tổ chức để học với nhiều nội dung về giới và bình đẳng giới.

Qua buổi sinh hoạt, các em được cán bộ dân số, y tế giải đáp, cung cấp các kiến thức về thay đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì; cách phòng, tránh các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản; nhận biết phòng, tránh xâm hại tình dục, mang thai ngoài ý muốn và có thêm nhiều kỹ năng để tự tin trong cuộc sống...

HÀ ANH

HƯỚNG ỨNG CHIẾN DỊCH...

(Tiếp theo trang 1)

nhiên liệu có phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường; mỗi cấp bộ đoàn lựa chọn ít nhất 1 địa điểm để thực hiện, vận động công đồng, dân cư cùng hưởng ứng làm vệ sinh môi trường; phân loại rác thải tại nguồn, thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước...

Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được các cấp bộ đoàn tổ chức thường xuyên, góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh thiếu nhi trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

THÁI THUY...

(Tiếp theo trang 1)

đóng góp kinh phí, ngày công để thi công hoàn thiện. Đồng thời, tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân có điều kiện tài trợ kinh phí cho địa phương.

Trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng NTM, huyện chỉ đạo các xã hoàn thiện đầy đủ thủ tục quy hoạch về đất theo quy định hiện hành của nhà nước trình các cấp, ngành có thẩm quyền phê duyệt để sớm tổ chức đấu giá.

GIẢI BÓNG ĐÁ...

(Tiếp theo trang 1)

Giải bóng đá công nhân lao động trong các khu công nghiệp là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa sâu sắc hướng về người lao động, không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho công nhân lao động mà còn tạo động lực để công nhân hăng say, sáng tạo trong lao động, nâng cao hiệu quả làm việc. Đồng thời, là dịp để các đơn vị trong khu công nghiệp tăng cường giao lưu học hỏi, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các doanh nghiệp, từ đó xây dựng môi trường lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp.

Giải bóng đá công nhân lao động năm nay diễn ra từ ngày 15 - 29/9. Kết thúc giải, ban tổ chức trao cúp vô địch, huy chương vàng, bạc, đồng cho các đội đạt thành tích cao.

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tết Trung thu

Để bảo đảm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp tết Trung thu năm 2018, UBND huyện Thái Thụy đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành ATTP gồm các thành viên là đại diện các ngành chức năng như Y tế, Công Thương, Công an, Nông nghiệp, Quản lý thị trường...

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trên địa bàn, thời gian từ ngày 5 - 25/9. Nội dung kiểm tra về các điều kiện kinh doanh và vệ sinh ATTP như: vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, nguồn nước, nguồn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức ATTP, hồ sơ sức khỏe, test nhanh các mẫu thực phẩm, giấy phép kinh doanh, nhãn mác, hóa đơn hàng hóa, niêm yết giá...

Qua kiểm tra ban đầu, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của huyện đã phát hiện và xử lý một số cơ sở vi phạm các điều kiện về sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh các chủ cơ sở khắc phục ngay những vi phạm nhằm bảo đảm vệ sinh ATTP

TRẦN TUẤN

Trao 240 suất quà tết Trung thu cho trẻ em khuyết tật

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam vừa tổ chức trao quà tết Trung thu cho các em học sinh Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình (Số Lao động - Thương binh và Xã hội).

Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình hiện có 240 học sinh là đối tượng khuyết tật trong tổng số trên 1.000 học sinh đang được nhà trường đào tạo. Các em học sinh khuyết tật chủ yếu thuộc hệ khuyết tật nghe, nói, khuyết tật vận động. Trong quá trình học tập tại Trường, các em luôn nhận được sự quan tâm của tập thể, cán bộ nhà trường và các tổ chức xã hội. Tại buổi trao quà, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam đã trao tặng cho nhà trường chiếc tivi 55 inches và tặng 240 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các em học sinh khuyết tật. Đây là những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài tỉnh đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói riêng và trẻ em khuyết tật nói chung, qua đó giúp các em đón tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa.

NGUYỄN DUNG

Thông báo tuyển dụng nhân viên thú y

Công ty TNHH MTV chăn nuôi Hùng là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Hòa Phát. Trụ sở công ty tại thôn Tinh Thủy, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Công ty chuyên chăn nuôi trâu, bò Úc nhập khẩu với công suất 20.000 con/năm.

Do nhu cầu mở rộng quy mô chăn nuôi, chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình, năng động với công việc.

- 1. Số lượng:** 05 người
- 2. Mô tả công việc:**
 - Giám sát nhận biết tình hình sức khỏe đàn bò.
 - Điều trị, chăm sóc ốm.
- 3. Yêu cầu:**
 - Nam giới, từ 23 - 35 tuổi, có sức khỏe tốt, chịu được làm việc áp lực cao
 - Tốt nghiệp hệ trung cấp thú y trở lên.
- 4. Quyền lợi:**
 - Lương theo năng lực.
 - Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.
 - Thường lễ, tết theo quy định chung của Tập đoàn Hòa Phát.
 - Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.
- 5. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 14/9/2018 đến hết ngày 30/9/2018**
 - Ưu tiên hồ sơ dự tuyển sớm.

Mọi thông tin liên hệ:
Phòng kế toán: 0227.6521.888
hoặc Thú y: 01627.974.656
Email: Thuy76421@gmail.com